

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /SNN&PTNT-TL

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2022

V/v giải quyết đề nghị chấp thuận mở rộng hệ thống cấp nước sạch tại một số xã trên địa bàn huyện Hậu Lộc để hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới năm 2022.

Kính gửi: Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 16694/UBND-NN ngày 08/11/2022 về việc giao tham mưu giải quyết đề nghị chấp thuận mở rộng hệ thống cấp nước sạch tại một số xã trên địa bàn huyện Hậu Lộc để hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới năm 2022. Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo và đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh một số nội dung sau:

I. Tham mưu giải quyết đề nghị của UBND huyện Hậu Lộc tại Công văn số 2396/UBND-NN ngày 22/9/2022.

Theo báo cáo của UBND huyện Hậu Lộc tại Văn bản số 2396/UBND-NN ngày 22/9/2022; hiện nay, các xã Triệu Lộc, Đại Lộc, Đồng Lộc, Phong Lộc, huyện Hậu Lộc chưa có nhà máy nước sạch để cấp cho nhân dân sử dụng và đáp ứng tiêu chí xây dựng nông thôn mới. UBND huyện Hậu Lộc đề nghị UBND tỉnh cho phép Công ty TNHH xây dựng thương mại Thanh Hóa (đã có Nhà máy nước sạch tại huyện Hà Trung) được mở rộng hệ thống cung cấp nước sạch tại các xã Triệu Lộc, Đại Lộc, Đồng Lộc, Phong Lộc.

Việc tham mưu giải quyết đề nghị nêu trên của UBND huyện Hậu Lộc đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh tại Văn bản số 6977/SKHĐT-ĐTDN ngày 10/10/2022 và Văn bản số 7499/SKHĐT-ĐTDN ngày 29/10/2022. Vì vậy, Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo và kính đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, giải quyết nội dung đề nghị của UBND huyện Hậu Lộc theo đề xuất, kiến nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại các văn bản nêu trên.

II. Báo cáo đánh giá tình hình thực tế và nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân các xã Triệu Lộc, Đại Lộc, Đồng Lộc, Phong Lộc, huyện Hậu Lộc để đảm bảo tiêu chí hoàn thành đạt chuẩn nông thôn mới theo quy định; đề xuất phương án báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

1. Nhu cầu dùng nước sạch:

Hiện nay, trên địa bàn huyện Hậu lộc có 4 Nhà máy nước đang hoạt động, đảm bảo cung cấp nước sạch cho 15/23 xã, thị trấn của huyện. Còn lại 8 xã chưa được cấp nước sạch từ công trình cấp nước tập trung, gồm: Triệu Lộc,

Đại Lộc, Đồng Lộc, Phong Lộc, Thành Lộc, Cầu Lộc, Tuy Lộc, Quang Lộc thuộc phân vùng cấp nước của các nhà máy nước sạch, cụ thể:

- 03 xã: Thành Lộc, Cầu Lộc, Tuy Lộc thuộc vùng cấp nước của Hệ thống cấp nước sạch cho thị trấn huyện Hậu Lộc và một số xã lân cận tại xã Cầu Lộc, xã Lộc Tân và thị trấn Hậu Lộc, huyện Hậu Lộc (*sau đây viết tắt là Nhà máy nước thị trấn Hậu Lộc*) đã được đầu tư cơ bản hoàn thành và đang thực hiện cấp nước.

- Xã Quang Lộc thuộc vùng cấp nước của Nhà máy nước sạch Nam Nga Sơn tại xã Nga Thắng, huyện Nga Sơn (đang đầu tư chưa hoàn thành).

- 04 xã: Triệu Lộc, Đại Lộc, Đồng Lộc, Phong Lộc thuộc vùng cấp nước của Nhà máy nước Triệu Lộc đã được quy hoạch, chưa lựa chọn được nhà đầu tư.

2. Hiện trạng khả năng cấp nước cho các xã trên địa bàn huyện Hậu Lộc

Đối với 8 xã: Triệu Lộc, Đại Lộc, Đồng Lộc, Phong Lộc, Thành Lộc, Cầu Lộc, Tuy Lộc, Quang Lộc chưa được cấp nước sạch, trong đó có 04/8 xã: Thành Lộc, Cầu Lộc, Tuy Lộc, Quang Lộc đã thuộc vùng cấp nước của Nhà máy nước thị trấn Hậu Lộc và Nhà máy nước sạch Nam Nga Sơn. Còn lại 04 xã Triệu Lộc, Đại Lộc, Đồng Lộc, Phong Lộc thuộc vùng cấp nước của Nhà máy nước Triệu Lộc được quy hoạch, tiếp giáp với các xã Thành Lộc và Cầu Lộc thuộc vùng cấp nước của Nhà máy nước thị trấn Hậu Lộc. Để đảm bảo cho người dân được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn, đồng thời đáp ứng tiêu chí 17.1 hoàn thành chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới có 2 phương án cấp nước tạm thời từ các nhà máy nước đang hoạt động, gồm: Nhà máy nước thị trấn Hậu Lộc và Trạm cấp nước thị trấn Hà Trung, trong đó:

a) Phương án 1: Cấp nước tạm thời từ Nhà máy nước thị trấn Hậu Lộc

- Thông tin chung về Nhà máy nước thị trấn Hậu Lộc:

+ Đơn vị quản lý, khai thác: Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại số 7 TH.

+ Công suất thiết kế: 5.000m³/ngày.đêm (*Quyết định chấp thuận chủ trương số 2087/QĐ-UBND ngày 03/6/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh*).

+ Phạm vi cấp nước theo chủ trương được phê duyệt: Gồm các xã Tuy Lộc, Lộc Sơn, Mỹ Lộc, Xuân Lộc, Cầu Lộc, Thành Lộc, Thuận Lộc, thị trấn Hậu Lộc và xã Hoàng Sơn, huyện Hoằng Hóa.

+ Nguồn nước thô: Nguồn nước sông Lèn.

- Đánh giá ưu điểm: Công suất lớn, có vùng cấp nước tiếp giáp với các xã Đại Lộc, Đồng Lộc, Phong Lộc, được nhà đầu tư đồng thuận, chi phí đầu tư thấp.

- Nhược điểm: 3 xã Thành Lộc, Cầu Lộc, Tuy Lộc thuộc vùng cấp nước của nhà máy chưa đầu tư xong, cần khẩn trương triển khai thực hiện mới đáp

ứng được tiến độ, thời gian cấp nước phục vụ mục tiêu xây dựng nông mới của huyện. Riêng xã Triệu Lộc có thể xây dựng đường ống từ xã Hoàng Sơn, huyện Hoàng Hóa với chiều dài khoảng 5km.

b) Phương án 2: Cấp nước tạm thời từ Trạm cấp nước thị trấn Hà Trung

- Thông tin chung về Trạm cấp nước thị trấn Hà Trung:

+ Đơn vị quản lý, khai thác: Công ty TNHH xây dựng thương mại Thanh Hóa.

+ Công suất thiết kế: 2.000m³/ngày.đêm.

+ Công suất thực tế: Khoảng 1.300 m³/ngày.đêm.

+ Công suất đang sử dụng: Khoảng 1.200 m³/ngày.đêm.

+ Phạm vi cấp nước được phê duyệt: Thị trấn Hà Trung; tuy nhiên, hiện nay, trạm cấp nước đang phục vụ cấp cho 7 xã: Hà Ngọc, Hà Đông, Hà Hải, Hà Lai, Hà Bình, Hà Bắc, Hà Tiến. Dự kiến năm 2023, phải cấp thêm cho một số xã để đáp ứng tiêu chí cho huyện Hà Trung về đích nông thôn mới.

+ Nguồn nước thô: Sử dụng nguồn nước dưới đất (nước ngầm), được khai thác bằng 03 giếng khoan G1, G2, G3. Hiện tại chỉ khai thác được 02 giếng khoan G1, G2; riêng giếng G3 đã bị nhiễm mặn không thể khai thác.

+ Đánh giá ưu điểm: Các xã Đại Lộc, Đồng Lộc gần với vị trí của trạm cấp nước, nhà đầu tư đồng thuận.

- Nhược điểm: Công suất thấp, đang cấp nước cho 8 xã, thị trấn của huyện Hà Trung và sử dụng nước ngầm có thể sẽ không đảm bảo công suất nếu cấp thêm cho 04 xã huyện Hậu Lộc; có 02 xã cách xa trạm cấp nước (xã Triệu Lộc khoảng 5km, xã Phong Lộc khoảng 6km), chi phí xây dựng cao.

Qua phân tích như trên, Sở Nông nghiệp và PTNT xét thấy, Phương án 2 là phương án tối ưu, đảm bảo người dân sớm được sử dụng nước sạch, đáp ứng tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đồng bộ về hạ tầng cấp nước theo địa giới hành chính, thuận lợi cho công tác quản lý, tiết kiệm chi phí đầu tư.

3. Đề xuất và kiến nghị

Nước sạch sinh hoạt là nhu cầu cấp thiết của người dân; để đảm bảo mọi người dân được tiếp cận và sử dụng nước sạch công bằng, hợp lý. Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo và đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh giải pháp trước mắt để sớm nhất có nước sạch cho người dân sử dụng đồng thời hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới năm 2022 trên địa bàn huyện Hậu Lộc, nội dung cụ thể như sau:

- Giao UBND huyện Hậu Lộc tập trung đôn đốc, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc để Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại số 7 TH hoàn thành cấp nước cho 3 xã Thành Lộc, Cầu Lộc, Tuy Lộc thuộc phạm vi cấp nước của Nhà máy nước thị trấn Hậu Lộc đã được Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư.

- Giao UBND huyện Hậu Lộc huy động, tập trung nguồn lực đầu tư hệ thống đường ống cấp nước cho 4 xã Triệu Lộc, Đại Lộc, Đồng Lộc, Phong Lộc; phối hợp với Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại số 7 TH để được đầu nối tạm thời và sử dụng nước sạch từ Nhà máy nước thị trấn Hậu Lộc cho đến khi nhà máy nước Triệu Lộc được đầu tư theo quy hoạch.

- Yêu cầu các xã Triệu Lộc, Đại Lộc, Đồng Lộc, Phong Lộc đầu nối sử dụng nước sạch từ Nhà máy nước sạch Triệu Lộc sau khi được đầu tư xây dựng.

Kính đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TL.

GIÁM ĐỐC

Cao Văn Cường